

KỶ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV...

(Tiếp theo trang 1)

nhiệm vụ, ăn ý của các thiết chế lãnh đạo chủ chốt của đất nước: Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, sự đồng thuận trên dưới một lòng của cả hệ thống chính trị, của đồng bào ta, của công đồng doanh nghiệp đã trở thành cơ sở và sức mạnh nội sinh để chúng ta vượt qua thách thức, đạt tới thành công. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là "kiến trúc sư", là "nhạc trưởng" của mỗi quan hệ nhận hòa đó. Đồng thời, trong nhiệm kỳ qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Ban lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước ta đã khép lại khoảng cách giữa lời nói và việc làm khi đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng không

ngừng nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; đã giữ vững niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ, tạo ra những động lực mới cho sự phát triển của nước nhà. Nhiệm vụ này của Chủ tịch nước, của Quốc hội và Chính phủ đã ghi dấu ấn đất nước ta "được mùa" đối ngoại, hội nhập quốc tế cho công cuộc phát triển đất nước. Trong lĩnh vực này cũng đạt được "mục tiêu nước và Ban lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước ta đã khép lại khoảng cách giữa lời nói và việc làm khi đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng không

tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có một nhiệm kỳ nhiều năng lượng và rất thành công. Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và các thành viên Chính phủ đã không chỉ là người làm chính sách mà còn đóng vai trò của các "đốc công", "tả xung hữu đột"... để đưa chính sách vào cuộc sống, đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Về hạn chế, đại biểu đồng tình với những nội dung được nêu trong báo cáo đồng thời nhấn mạnh thêm một số điểm, đó là: Một là, chất lượng thể chế và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế nước ta mặc dù đã được cải thiện nhưng vẫn chưa cao, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh vẫn chưa đạt được vào nhóm các nước ASEAN-3, ASEAN-4 như mục tiêu kỳ vọng. Kế hoạch có 1 triệu doanh nghiệp hoạt động

có hiệu quả vào năm 2020 còn "lơ lửng". Nhiều quy định pháp luật về kinh doanh còn chồng chéo. Thủ tục hành chính trong nhiều lĩnh vực còn phiền hà, tiếp tục gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Hai là, về chính sách tiền tệ, thời gian qua tốc độ tăng trưởng cung tiền và tín dụng vẫn luôn cao hơn tốc độ tăng GDP danh nghĩa. Điều này tiềm ẩn nỗi lo về khả năng lạm phát cũng như nợ xấu trong tương lai. Ba là, về chính sách tài khóa, thu ngân sách nhà nước vẫn còn dựa nhiều vào thu từ đất đai, từ tài nguyên nên thiếu tính bền vững. Trong chỉ ngân sách nhà nước thì tỷ lệ chi thường xuyên còn lớn vì bộ máy còn cồng kềnh, đầu tư công còn kém hiệu quả do dàn trải, cơ chế huy động sức dân vào đầu tư phát triển còn nhiều vướng mắc... Những hạn chế

này nếu không được khắc phục kịp thời thì hiện tượng quá tải về cơ sở hạ tầng chắc chắn sẽ là một trong những điểm nghẽn lớn nhất cản trở quá trình tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước trong những năm tới. Những thách thức nêu trên cho thấy Chủ tịch nước, Quốc hội và Chính phủ trong nhiệm kỳ tới còn rất nhiều việc phải làm. Nhưng đại biểu tin tưởng rằng, với hành trang là những thành tựu và bài học đã đạt được cùng với sự đoàn kết, đồng lòng, với tâm nhin xa, trông rộng và hành động quyết liệt, nhất định Ban lãnh đạo của chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ đặt ra cho một nhiệm kỳ có ý nghĩa then chốt, khởi động hành trình xây dựng đất nước hùng cường, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Đến hết ngày 19/3/2021 không có ý kiến nhân dân phản ánh đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2020; cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh đều kết luận các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2020 đến thời điểm đề nghị khen thưởng không có đơn thư khiếu kiện liên quan phải xem xét, giải quyết. Theo kết quả thẩm định của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, tổng số tập thể, cá nhân đủ điều kiện đề nghị khen thưởng là 93, trong đó Huân chương Lao động hạng Nhất có 3 tập thể và 2 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Nhì có 3 tập thể và 3 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba có 9 tập thể và 15 cá nhân; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ có 12 tập thể, 42 cá nhân và 4 gia đình. Sau khi nghe các thành viên Hội đồng phát biểu ý kiến, kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh cho bản thống nhất với danh sách đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2020 do Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề xuất; đồng thời, thống nhất với đề xuất tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác thi đua, khen thưởng và phát động phong trào thi đua của tỉnh hàng năm, giao Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tham mưu về thời gian tổ chức và hình thức khen thưởng phù hợp. Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã bỏ phiếu thông qua danh sách các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2020.

Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: "Đầu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", tuổi trẻ Thái Bình đã và đang phát huy tinh thần xung kích trong các phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ.



Đoàn viên, thanh niên khối doanh nghiệp tình nguyện tham gia hiến máu tình nguyện.

Không giấu được sự xúc động khi được sống trong ngôi nhà tình nghĩa mà các cấp bộ đoàn và mạnh thường quân hỗ trợ, bà Đào Thị Mên, thôn Vũ Đông, xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy cho biết: Trước kia, nhà tôi trời mưa thì dột, nắng thì nóng bức, phải che bạt cho mát. Nay được sống trong nhà mới, tôi cảm ơn đoàn thanh niên các cấp rất nhiều. Ngôi nhà tình nghĩa dành cho mẹ con bà Mên chỉ là một trong hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên trong thời gian qua. Với tinh thần của thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ Thái Bình đã góp sức mình vào tất cả các lĩnh vực: xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo đảm an sinh xã hội. Chỉ tính riêng trong 1 năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã xây dựng, thực hiện 378 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới với tổng trị giá gần 2,6 tỷ đồng; duy trì đảm nhận 112 tuyến đường thanh niên tự quản; tổ chức 92 đợt ra quân về sinh môi trường, gỡ biển quảng cáo trái phép, giải tỏa lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, vớt bèo bống,

rác thải tại các mương máng với sự tham gia của 22.725 lượt đoàn viên, thanh niên; duy trì 171 đội thanh niên xung kích giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, các hoạt động tình nguyện bảo đảm an sinh xã hội được tổ chức rộng khắp, tiếp tục thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia. Trong 1 năm gần đây, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức 17 đợt khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho hơn 4.500 người, tầm soát ung thư gan miễn phí cho 2.500 người, tặng gần 7.000 suất quà trị giá gần 3 tỷ đồng; tổ chức hiến máu tình nguyện

thu hút 6.100 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia, thu được 4.541 đơn vị máu... Chi Đình Thị Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Các hoạt động, chương trình trong phong trào thanh niên tình nguyện được thực hiện xuyên suốt trong cả năm với những cao điểm như: tháng thanh niên, chiến dịch tình nguyện hè, chương trình tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện. Các hoạt động ngày càng lôi cuốn được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia; đồng thời tạo được sự quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ của nhân dân và cộng đồng xã hội. Tổ chức đoàn

các cấp thấp lên ngọn lửa tình nguyện trong mỗi đoàn viên, thanh niên; đồng thời, thông qua hoạt động tình nguyện khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề cộng đồng quan tâm như phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ môi trường, dịch vụ công trực tuyến; từ đó lan tỏa, lôi cuốn các lực lượng xã hội khác cùng tham gia. Qua mỗi hoạt động, chương trình tình nguyện, các bạn trẻ có điều kiện để được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đoàn Thanh niên huyện Vũ Thư là đơn vị triển khai nhiều

hoạt động tình nguyện, tạo được thương hiệu riêng cho tổ chức đoàn địa phương. Điển hình như việc triển khai các địa chỉ xanh tình nguyện, tham gia phòng, chống dịch Covid-19, giải cứu nông sản... Đồng chí Lại Trường Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy Vũ Thư cho biết: Các cấp bộ đoàn trong huyện làm tốt rất nhiều phong trào, mô hình như: phong trào khởi nghiệp, phong trào thanh niên tình nguyện, đặc biệt là thực hiện công tác "Đền ơn đáp nghĩa", hiến máu nhân đạo, chăm lo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức đoàn các cấp cũng đã xây dựng những tuyến đường thanh niên, đường hoa thanh niên và những công trình thanh niên góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Để phong trào thanh niên tình nguyện tiếp tục đạt được kết quả thiết thực, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã và đang đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, xuất phát từ cơ sở, được sự ủng hộ của nhân dân và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đặc biệt là thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tỉnh đoàn tiếp tục đóng vai trò định hướng, kết nối các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để triển khai hoạt động tình nguyện. Các cấp bộ đoàn xây dựng nội dung, đề ra chỉ tiêu phấn đấu, cụ thể hóa từng thời gian nhằm huy động tối đa nguồn lực xã hội, tạo niềm tin đối với những nhà hảo tâm, doanh nghiệp để cùng thực hiện các hoạt động góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

XUÂN PHƯƠNG

TẬP HUẤN BÁO CHÍ TUYÊN TRUYỀN...

(Tiếp theo trang 1)

các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, lợi dụng bầu cử để xuyên tạc, vu cáo về tự do, dân chủ, tôn giáo, dân tộc. Công tác tuyên truyền phải bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; qua đó, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại hội nghị, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí đã được các báo cáo viên phổ biến nội dung các văn bản chỉ đạo của Đảng, quy định của pháp luật về bầu cử như: Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; định hướng công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Học sinh từ 6 - 15 tuổi được thi tuyển vào trường năng khiếu thể dục thể thao

(chinhphu.vn) Đây là quy định tại Thông tư số 07/2021/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao (TDTT). Thông tư nêu rõ, trường phổ thông năng khiếu TDTT có chức năng đào tạo, bồi dưỡng và phát triển tài năng thể thao cho học sinh và giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông theo quy định tại điều lệ trường tiểu học; điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Về tổ chức lớp học, Thông tư quy định, lớp học kiến thức văn hóa theo chương trình giáo dục phổ thông gồm những học sinh có cùng trình độ văn hóa, có thể không cùng độ tuổi. Lớp học năng khiếu TDTT gồm những học sinh có cùng trình độ chuyên môn về môn thể thao, có thể không cùng trình độ kiến thức văn hóa và độ tuổi. Mỗi lớp năng khiếu thể thao không quá 25 học sinh và mỗi học sinh chỉ được học ở 1 lớp năng khiếu TDTT. Mỗi học sinh đều được biên chế ở 2 loại lớp.



Ảnh minh họa

Học sinh có độ tuổi từ 6 - 15 tuổi, hoàn thành chương trình giáo dục theo độ tuổi, cấp học tương ứng theo quy định; có sức khỏe, thể hình, đạo đức tốt, học lực từ trung bình trở lên, có năng khiếu TDTT và có nguyện vọng phát triển tài năng thể thao công hiến cho sự nghiệp thể thao quốc gia; được sự đồng ý của gia đình và bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định đều được tham gia thi tuyển vào trường phổ thông năng khiếu TDTT theo các môn thể thao sở trường. Hình thức và nội dung tuyển sinh như sau: Về kiến thức văn hóa, tổ chức xét tuyển học bạ và chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục theo từng cấp học tương ứng. Học sinh tuyển đầu vào cấp tiểu học theo các quy định hiện hành. Học sinh tuyển đầu vào cấp THCS các cơ sở có giấy xác nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học. Học sinh tuyển đầu vào cấp THPT phải có bằng tốt nghiệp THCS. Về chuyên môn năng khiếu: Tổ chức kiểm tra và thi tuyển. Kiểm tra thể hình, tố chất vận động, năng khiếu thể thao cơ bản. Thi tuyển năng khiếu, tố chất và kỹ năng môn thể thao dự kiến theo học. Học sinh trường phổ thông năng khiếu TDTT được cử đi tập huấn hoặc đi thi đấu TDTT dài ngày, không bảo đảm thời gian, nội dung và điểm các môn học văn hóa, được nhà trường tổ chức dạy và kiểm tra bổ sung, bảo đảm cho học sinh được học đủ nội dung chương trình học quy định. Học sinh trường phổ thông năng khiếu TDTT đạt huy chương vàng, bạc, đồng tại các cuộc thi TDTT quốc gia, quốc tế hoặc đạt đẳng cấp vận động viên từ cấp 1 trở lên được hưởng chế độ ưu tiên khi xét lên lớp, chuyển cấp, thi tốt nghiệp và thi vào các trường đại học, cao đẳng và trung cấp theo quy định. Tuổi kết thúc học tập tại trường phổ thông năng khiếu TDTT không quá 20 tuổi. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2021.

Đội trưởng "miệng nói, tay làm"

"Mưu trí, dũng cảm, tận tâm, trách nhiệm với công việc..." là nhận xét chung của chỉ huy và đồng đội về Thiếu tá Phạm Xuân Thủy, Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền, Bộ đội Biên phòng (BBBP) tỉnh. Ước mơ được mang trên mình màu áo xanh biên phòng, chàng trai trẻ Phạm Xuân Thủy quyết tâm ôn luyện và thi đỗ vào Học viện Biên phòng, chuyên ngành Trinh sát. Năm 2009, tốt nghiệp ra trường, anh được điều động về công tác tại BBBP tỉnh Long An. Trong quá trình công tác, anh luôn lắng nghe, học hỏi kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thiếu tá Phạm Xuân Thủy chia sẻ: Tháng 9/2016, tôi được điều động, phân công về công tác tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền và được đơn vị tin nhiệm giao đảm nhiệm chức vụ Đội trưởng Đội Trinh sát. Phát huy những kiến thức, kỹ năng đã được học trong nhà trường, với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, tôi luôn trau dồi, cập nhật kiến thức mới, học hỏi kinh nghiệm của đồng đội kết hợp với kinh nghiệm đã được tích lũy trong quá trình

công tác trước đây để làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy Đồn trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển. Đến đầu năm 2019, tôi nhận nhiệm vụ mới là Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm. Trên cương vị mới, Thiếu tá Phạm Xuân Thủy luôn chủ động phối hợp với đồng đội làm tốt công tác điều tra cơ bản, quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra vào khu vực biên giới biển của tỉnh. Bản thân anh cũng nêu cao tinh thần phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, chủ động nghiên cứu, học tập nghiệp vụ, pháp luật và nắm chắc tình hình địa bàn. Qua đó, kịp thời tham mưu cấp trên xây dựng kế hoạch đối phó hiệu quả với các loại tội phạm, xử lý hiệu quả các vụ việc xảy ra trên địa bàn đơn vị quản lý, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ, góp phần bảo đảm vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới trên biển, trên đất liền. Cùng với đó, anh và đồng đội nhiều đêm thức trắng, mặt phục trên địa bàn đơn vị quản lý để tìm hiểu thủ đoạn và theo dõi quy luật hoạt động của các đối tượng tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu. Từ đầu năm 2020 đến nay, Thiếu tá Phạm Xuân Thủy trực tiếp xây dựng kế hoạch và tham gia đấu tranh thành công 3 vụ



Thiếu tá Phạm Xuân Thủy, Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền trao đổi, nắm bắt thông tin từ người dân.

án, bắt giữ 5 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 0,6060 gam heroin; chỉ đạo và tham gia cùng đồng đội, phối hợp với lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm BBBP tỉnh đấu tranh thành công 3 vụ/3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,4466 gam heroin. Ngoài ra, anh còn phối hợp với Công an huyện Thái Thụy đấu tranh thành công nhiều vụ án liên quan đến ma túy và các hoạt động vi phạm về lĩnh vực khai thác thủy hải sản, trong đó đã tham gia bắt và xử lý 10 vụ/21 đối tượng, phạt tiền 13 vụ/27 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước 152.000.000 đồng.

Trung tá Lê Xuân Hòa, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền nhận xét: Không chỉ chắc về nghiệp vụ, tận tâm với chuyên môn, Thiếu tá Phạm Xuân Thủy còn là đoàn viên năng động, trách nhiệm trong Chi đoàn Thanh niên. Đồng chí đã cùng tập thể Chi đoàn xây dựng, triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác đoàn hàng năm; phối hợp với các cơ sở đoàn địa phương xây dựng và thực hiện tốt các mô hình vận động quần chúng như "Nâng bước em tới trường", "Con nuôi đồn biên phòng", "Giúp dân phát triển kinh tế..."; duy trì và thực hiện có hiệu quả các hoạt động kết nghĩa, các hoạt động

phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại đơn vị và địa bàn quản lý, được chính quyền, nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao, góp phần cùng cơ sở quan hệ quần dân cũng như xây dựng đơn vị vững mạnh "tiêu biểu, mẫu mực". Với nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, Thiếu tá Phạm Xuân Thủy liên tục là điển số tiên tiến, năm 2020 anh được suy tôn "Chiến sĩ thi đua cơ sở". Anh cũng là một trong những gương mặt tiêu biểu trong chương trình kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuyến đương thanh niên tiến lên làm theo lời Bác. TẮT ĐẠT